



## KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2023)

### ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

## Đổi mới để phát triển



Phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng bộ thành phố Thái Bình tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu nhằm xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lê Huy cho biết: Bám sát chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều

hàng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Theo đó, thành phố xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thường trực cấp ủy, mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trên cơ sở nguyên tắc của Đảng và pháp luật hiện hành. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc bảo đảm cho tổ chức cơ sở đảng giữ vai trò hạt nhân chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với mục tiêu phát huy trí tuệ tập thể, tính chủ động,

sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn coi trọng công tác tổ chức quản trị, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của trung ương và của tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát tình hình cụ thể địa phương. Đã xây dựng chương trình hành động thực hiện

(Xem tiếp trang 3)  
MINH NGUYỆT

### HƯNG HÀ

## Chủ động bảo đảm an ninh trật tự lễ hội đền Trần

Năm 2023 là năm đầu tiên lễ hội đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) được tổ chức quy mô cấp tỉnh gắn với tôn vinh lễ hội đền Trần là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lễ hội lớn của tỉnh, diễn ra từ ngày 3 - 7/2/2023 (13 - 17 tháng Giêng năm Quý Mão) tại khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội, huyện Hưng Hà đã chủ động xây dựng các phương án.

Những ngày đầu xuân mới, đông đảo du khách thập phương và nhân dân đã về du xuân và dâng hương tưởng niệm tại khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần. Do đó, việc kinh doanh phục vụ du khách đã được UBND xã Tiến Đức khẩn trương khảo sát và xây dựng phương án bố trí cụ thể. Ông Hoàng Đình Nhung, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi đã thông báo cho các hộ có nhu cầu kinh doanh để đăng ký, qua đó tổng hợp phân lô ki ốt, phân lô kinh doanh theo các trục đường và ven sân, trong sân theo quy định của UBND huyện; tiến hành đăng ký, bốc thăm và bố trí từng hộ theo thứ tự, không để xảy ra tranh chấp; phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở các hộ

kinh doanh chấp hành nghiêm quy định; các khu vực sân trước đền Vua, sân lễ hội không để xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh, các cá nhân bán hàng tạp hóa làm ảnh hưởng đến các hoạt động của lễ hội, đặc biệt là những người bán hàng rong tại sân làm mất mỹ quan khu vực tâm linh; phân công 1 tổ gồm 3 người thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và làm tốt

việc điều hành bố trí các hộ kinh doanh tại khu vực đền Trần.

Cùng với đó, công tác bảo vệ, trông coi phương tiện cho du khách cũng đã được Công an xã Tiến Đức xây dựng phương án cụ thể. Ông Bùi Trung Thành, Trưởng Công an xã cho biết: Chúng tôi đã khảo sát thực tế

(Xem tiếp trang 2)

THANH THỦY



Công an xã Tiến Đức (Hưng Hà) thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh tại lễ hội chấp hành đúng quy định.

### Hơn 129.300 suất quà trao cho người nghèo trong dịp tết Nguyên đán

Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm và trao tặng hơn 129.300 suất quà trị giá trên 60,5 tỷ đồng cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, MTTQ các cấp trích quỹ "Vì người nghèo" trao tặng 10.683 suất quà trị giá trên 5,3 tỷ đồng; các tổ chức thành viên trích quỹ và vận động các doanh nghiệp tặng 34.731 suất quà với tổng trị giá gần 18 tỷ đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động các doanh nghiệp tặng 39.575 suất quà trị giá trên 16,3 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trao tặng 30.245 suất quà trị giá trên 13,7 tỷ đồng.

Những suất quà được trao tận tay người nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc, chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Toàn bộ các suất quà đều được MTTQ các cấp phân bổ bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, không để chồng chéo, góp phần giúp người nghèo đón tết đầm ấm, an lành.

TIẾN DAT

### Kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng mở rộng tại các địa phương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng mở rộng tại Trạm Y tế xã Minh Khai (Hưng Hà).

Tại các địa phương, quy trình thực hiện tiêm chủng mở rộng đều thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ngoài việc bố trí thời gian, mời đối tượng tiêm theo khung giờ hợp lý để tránh rét cho trẻ, các trạm y tế đều tuân thủ quy trình tiêm chủng, từ khám sàng lọc trước tiêm đến theo dõi sau tiêm và tư vấn, hướng dẫn người nhà chăm sóc, theo dõi sức khỏe trẻ trong vòng 24 - 48 giờ đầu sau tiêm tại gia đình. Trời rét, các trạm y tế đã bố trí thêm

thiết bị sưởi ấm như quạt sưởi, đèn sưởi tại các khu vực tiêm. Nhiều năm qua, chương trình tiêm chủng mở rộng tại tỉnh ta được triển khai tích cực đã góp phần mang lại hiệu quả trong việc phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thông thường nói chung cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nói riêng. Hàng năm, số lượng trẻ em được tiêm phòng đầy đủ các mũi theo quy định luôn đạt tỷ lệ cao, hầu hết các bệnh truyền nhiễm được khống chế hiệu quả.

HOÀNG THÍA  
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

### THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN

## Phát huy sức mạnh nội lực

(Xem trang 3)



## Những nông dân "cổ gan làm giàu"

(Xem trang 2)